

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXVII
VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THAM GIA XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ngày 11/12/2020, sau khi nghe Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 28/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2015-2020” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/HU), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII thảo luận và thống nhất kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tích cực của các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân; quan tâm đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động được triển khai sâu rộng và phát huy hiệu quả, tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, các phong trào “Cụu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... Đặc biệt đã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia có hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều việc làm cụ thể thiết thực như: Mặt trận Tổ quốc vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hội Phụ nữ vận động xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường xanh, sạch, đẹp kiểu mẫu, mô hình “Khuôn viên gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình; tích cực thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch”; duy trì công tác vệ sinh môi trường đường dong ngõ xóm; tuyên truyền vận động hội viên

hạn chế sử dụng rác thải nhựa, phân loại rác ngay tại hộ gia đình. Hội Cựu chiến binh tập trung nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật, vận động chính trang khuôn viên gia đình, khuôn viên nhà văn hóa xóm, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Hội Nông dân vận động xử lý rác thải mềm tại hộ gia đình, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng mô hình “Vườn kiêu mẫu”. Liên đoàn Lao động xây dựng trụ sở cơ quan, doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp, không khói thuốc lá. Đoàn Thanh niên xây dựng công trình “Hàng cây thanh niên”... Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham gia đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; quan tâm phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Qua đó đã góp phần tạo sự ổn định chính trị, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tuy nhiên ở một số nơi nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn chậm đổi mới, chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ. Kết quả các phong trào thi đua giữa các địa phương, giữa các đoàn thể chưa đồng đều, một số phong trào và cuộc vận động hiệu quả chưa cao. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội; công tác tập hợp phát triển đoàn viên, hội viên của một số đoàn thể chưa đạt kế hoạch. Công tác quy hoạch, sử dụng, luân chuyển cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở một số địa phương còn khó khăn, bất cập.

Nguyên nhân của những hạn chế là do một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có việc còn dàn trải, chưa tập trung vào trọng tâm, trọng điểm nên chất lượng và hiệu quả một số hoạt động còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có việc chưa được tốt, có lúc còn hình thức, chồng chéo, chưa rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện. Đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở các địa phương chưa đồng đều, năng lực, khả năng vận động quần chúng của một số

cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lúng túng trong chỉ đạo hoạt động. Công tác tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình, cách làm hay còn bị động. Công tác kiểm tra, giám sát, bố trí kinh phí cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, đồng thời tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy khu dân cư là địa bàn hoạt động. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động; phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh; tập hợp đông đảo, rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; phát động mạnh mẽ các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng Hải Hậu - huyện nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”.

2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2020-2025

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường xây dựng và củng cố tổ chức, phát triển thành viên, hội viên, đoàn viên, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Phần đầu tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên: Hội Cựu chiến binh kết nạp 97% trở lên đối tượng theo Điều lệ; Hội Phụ nữ tập hợp trên 89% phụ nữ; Hội Nông dân tập hợp trên 93% nông dân; Đoàn Thanh niên tập hợp 90% thanh niên trong độ tuổi tham gia sinh hoạt đoàn; Liên đoàn lao động thành lập 6 công đoàn cơ sở, phát triển 2.500 đoàn viên mới. Về xây dựng tổ chức hội vững mạnh: Mặt trận Tổ quốc có trên 80% Mặt trận Tổ quốc xã và ban công tác mặt trận xếp loại tốt trở lên; 100% cơ sở Hội Cựu chiến binh hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 75% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội Phụ nữ có 100% cơ sở hội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Hội Nông dân có 85% hội nông dân cơ sở đạt vững mạnh; Đoàn Thanh niên có 85% đoàn cơ sở đạt vững mạnh; Liên đoàn lao động có 87% trở lên công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi đoàn thể tiếp tục đảm nhiệm một số phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Nhiệm vụ, giải pháp

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế công tác dân vận và triển khai thực hiện nghiêm quy chế trong hệ thống chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác mặt trận và các đoàn thể. Hàng năm, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tiếp thu, trả lời những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Chính quyền các cấp tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền; chủ động triển khai xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp, các chương trình công tác giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt vai trò đại diện, triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức thực hiện nghiêm Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Phân công lãnh đạo UBND giữ mối liên hệ, định kỳ hàng năm làm việc với Mặt trận, các đoàn thể, thông báo chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tới Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để phối hợp vận động Nhân dân thực hiện.

3.2. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; phấn đấu xây dựng Hải Hậu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, đồng bộ, kết nối.

Tăng cường phối hợp và thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, tránh chồng chéo, hình thức. Phát huy tinh thần sáng tạo, khơi dậy nội lực trong Nhân dân để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Mỗi đoàn thể đảm nhiệm một số phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Chú trọng tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, chính sách trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cổ vũ, động viên kịp thời và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

3.3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động Nhân dân và tập trung hướng mạnh về cơ sở. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

3.4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh; phát triển thành viên, hội viên, đoàn viên, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, có kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận này; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách vùng, lĩnh vực tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận.

2. Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết số 04-NQ/HU và Kết luận này.

3. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả Ban Thường vụ Huyện ủy.

Kết luận này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, (để báo cáo)
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các tổ chức cơ sở đảng, (để thực hiện)
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

